

ชื่อหน่วย ..... สำนักทันตสาธารณสุข (๑)

รายงานผลการติดตามรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>ตามที่กรมอนามัย ได้กำหนดให้สำนักทันตสาธารณสุขมีหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านทันตสาธารณสุข รวมถึงพัฒนาและจัดทำมาตรฐานรูปแบบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านทันตสาธารณสุข รวมทั้งพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพ ระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนทรัพยากรด้านทันตสุขภาพในประเทศเพื่อตอบสนองพระราชดำริและคุ้มครองประชาชนให้เข้าถึงบริการที่จำเป็นทางทันตสุขภาพอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของสำนักทันตสาธารณสุข</p>	<p>- กำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดกรอบแนวทาง การวิจัยของ หน่วยงาน และกลั่นกรอง โครงร่างการวิจัยของ หน่วยงานโดยผ่าน ผู้บริหารหน่วยงาน</p>	<p>- การจัดทำแผนการศึกษาวิจัย/ผลิต นวัตกรรมที่เชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์ชาติ ระบบบริหารจัดการ งานวิจัยใหม่ (NRMS) ในการของวิจัยยังมี ปัญหาในการใช้งาน ระบบและแบบฟอร์ม เนื่องจากเป็นระบบ ใหม่ ผู้วิจัยยังเข้าใจ คลาดเคลื่อนหรือไม่ ทราบขึ้นตอนที่ กำหนดโดยเฉพาะ การยืนยันเป็นผู้ร่วม</p>	<p>- ให้ผู้วิจัยอ่านคู่มือ การใช้งานระบบก่อน ถึงระยะเวลาการขอ งบวิจัย - ผู้วิจัยจัดทำโครงร่างการวิจัยตาม แบบฟอร์มเดิมก่อนที่ ระบบจะแจ้งให้ ดำเนินการของบเพื่อ ดำเนินการไปพลาง ก่อน</p>	<p>กลุ่มสนับสนุน วิชาการและการ วิจัยและ คณะกรรมการ พัฒนาวิชาการ วิจัย สำนักทันต สาธารณสุข ๓๐ ก.ย. ๖๔</p>	<p>★</p>	<p>แต่งตั้ง คกก. ซึ่งเป็นตัวแทน ของทุกกลุ่มวัย และติดตาม ความก้าวหน้า ในการจัดทำ โครงร่างการ วิจัย</p>
<p><b>กระบวนการศึกษาวิจัย</b> <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านทันตสุขภาพให้ เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักให้มี ความรู้ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้อง กับภารกิจและประโยชน์ต่อหน่วยงาน ๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและ นวัตกรรมในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ ประเทศ (NRMS) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการ งานวิจัยใหม่ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติกำหนด</p>	<p>- กำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดกรอบแนวทาง การวิจัยของ หน่วยงาน และกลั่นกรอง โครงร่างการวิจัยของ หน่วยงานโดยผ่าน ผู้บริหารหน่วยงาน</p>	<p>- การจัดทำแผนการศึกษาวิจัย/ผลิต นวัตกรรมที่เชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์ชาติ ระบบบริหารจัดการ งานวิจัยใหม่ (NRMS) ในการของวิจัยยังมี ปัญหาในการใช้งาน ระบบและแบบฟอร์ม เนื่องจากเป็นระบบ ใหม่ ผู้วิจัยยังเข้าใจ คลาดเคลื่อนหรือไม่ ทราบขึ้นตอนที่ กำหนดโดยเฉพาะ การยืนยันเป็นผู้ร่วม</p>	<p>- ให้ผู้วิจัยอ่านคู่มือ การใช้งานระบบก่อน ถึงระยะเวลาการขอ งบวิจัย - ผู้วิจัยจัดทำโครงร่างการวิจัยตาม แบบฟอร์มเดิมก่อนที่ ระบบจะแจ้งให้ ดำเนินการของบเพื่อ ดำเนินการไปพลาง ก่อน</p>	<p>กลุ่มสนับสนุน วิชาการและการ วิจัยและ คณะกรรมการ พัฒนาวิชาการ วิจัย สำนักทันต สาธารณสุข ๓๐ ก.ย. ๖๔</p>	<p>★</p>	<p>แต่งตั้ง คกก. ซึ่งเป็นตัวแทน ของทุกกลุ่มวัย และติดตาม ความก้าวหน้า ในการจัดทำ โครงร่างการ วิจัย</p>

(๓) การกีดกันกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
		วิจัย และระบบเปิดให้ดำเนินการของบมจ. ระยะเวลาจำกัด				
<b>กระบวนการบริหารงบประมาณประจำปี</b> - วัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการ บริหาร งบประมาณมีประสิทธิภาพ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานและ บรรลุเป้าหมายการ เบิกจ่ายใน ภาพรวมของสำนักทันตสาธารณสุข และตามมติครม. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ตาม ระยะเวลาเพื่อให้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไป ตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่วางแผนไว้ และได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- มีกระบวนการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน การขอปรับกิจกรรม การติดตาม งบประมาณ - กำหนดมาตรการ เร่งรัดการ เบิกจ่าย ตามแผนงาน กำหนดเป็นตัวชี้วัด ของหน่วยงาน - กำหนดผู้รับผิดชอบ รายงานผลเบิกจ่าย งบประมาณเดือน - ระบบบันทึกผลการ เบิกจ่าย online	- ผลการเบิกจ่าย งบประมาณอาจไม่ เป็นไปตามแผนและ เป้าหมายการ เบิกจ่ายที่กรมอนามัย กำหนด เนื่องจากมี การปรับกิจกรรม ในแผนปฏิบัติ การระหว่าง การระดม งบประมาณ - นโยบายเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายผู้บริหารที่ให้นโยบายผู้บริหารกับ Cluster ทำให้ ต้องปรับรูปแบบ การทำงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายและ ช่วงเวลาดำเนินงาน สถานการณ์ระบาดของ COVID -19	- ปรับปรุง กระบวนการจัดทำ แผนปฏิบัติการ แผนเบิกจ่าย งบประมาณ และ แผนจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา ดำเนินการภายใต้ โครงการให้ชัดเจน เพื่อลดการปรับ กิจกรรม ระหว่าง ปีงบประมาณ - เนื่องจาก สถานการณ์การ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ มีการปรับ แผนปฏิบัติการ เพื่อปรับรูปแบบ วิธีการดำเนินงาน	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ และกลุ่ม อำนาจการ ๓๐ ก.ย. ๖๔	★	- มีมาตรการ เร่งรัดติดตาม การใช้จ่าย งบประมาณ โดยผ่านการ ประชุมติดตาม ผลการ ดำเนินงาน ทุก เดือน - มีการรายงาน แผนและ รายงาน สถานการณ์การ ใช้จ่าย งบประมาณ ภาพรวมและ ติดตามผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ ของหน่วยงาน online แบบ real time



(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
			เช่น การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)			- มีการประชุม คณะทำงาน ติดตามเร่งรัด การเบิกจ่าย งบประมาณ มีการพิจารณา การปรับแผน ปฏิบัติการระดับ หน่วยงาน รองรับ สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ระลอกใหม่

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- x = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน สม หนู  
 (นางสาวรวงกานา เวชวีร์)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข  
 วันที่ 30 ก.ย. 2564